

ชมรมต้นฉบับยุ่นำจารึกแสงบุษย์ เยือนรัชประชา กุศลเมืองไทย.พร: ธาตุขยา.สวนลุงดำ.ทะเลน้ำจืด- วังปลา.เดินป่าขึ้นท่าประรั

☞ วันแรกกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-กุศลเมืองไทย

เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำตามจุดนัดหมาย

☞ วันที่ สองเยือนรัชประชา

เวลา 10.00 น. ถึงที่หมาย เยือนรัชประชา เตรียมสัมภาระของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ลงเรือพร้อมกันที่ท่าเรือในเขื่อน ระยะเวลาจากท่าเรือถึงที่พักใช้ระยะเวลาประมาณ 50 นาที ท่านจะได้พบกับบรรยากาศเหมือนกับว่าท่านลงไปอยู่ในทะเล ตามสองข้างทางจะเต็มไปด้วยหมู่เกาะแก่งต่าง ๆ ไกลสุดลูกหูลูกตา จนทำให้ท่านลืมเวลา 50 นาทีไปเลยทีเดียว

☞ 11.00 น. ถึงแพที่พัก เตรียมสัมภาระต่างๆของท่านเข้าสู่ห้องพัก และพร้อมกันที่ห้องอาหารรับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน เป็นอาหารแบบพื้นบ้าน กับข้าว 4 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล
ห้องพักแบบง่าย ๆ สบาย ๆ ตามแบบฉบับของโฮมสเตย์ บนแพๆไม่มีไฟ

☞ 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง และเดินชมธรรมชาติกันตามอรัยาศัย

☞ 13.30 น. อิมหัน้ำ สำราญกับอาหารเที่ยง เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนเสื้อผ้า ชนิดที่ว่าจะต้องเป็นชุดที่เปียกน้ำได้เตรียมสัมภาระในการเดินป่า ลงเรือพร้อมกันมุ่งหน้าสู่ถ้ำปะการัง รายการนี้จะเป็นการออกกำลังกายหลังอาหารเที่ยงโดยจะต้องเดินข้ามเขาเป็นจำนวน 2 ลูก ระยะเวลาในการเดิน ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ท่านจะได้พบกับพันธุ์ไม้ต่างๆ ชนิด บางโอกาสก็จะได้เห็น ดอกบัวผุด เป็นดอกไม้ป่าที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับดอกบัว สีออกแดง ๆ ใหญ่มาก ถึงปากทาง ต่อด้วยแพไม้ไผ่ติดเครื่องยนต์ อีกประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางเข้าสู่ปากถ้ำปะการัง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีถ้ำอยู่กลาง ป่า กลางน้ำเช่นนี้ เหมือนว่า ท่านกำลังอยู่ในโลกใต้ทะเลทีเดียว

☞ 16.30 น. เดินทางกลับสู่แพที่พัก พักผ่อนกันตามอรัยาศัย ทางแพมีเรือพายไว้ให้ท่านได้พายเล่นกันได้ไม่เก็บดั่ง ใครจะกระโดดลงเล่นน้ำหน้าห้องพัก ใครจะมานั่งจิบน้ำชา กาแฟ กันได้ ตามสะดวก นอกจากนี้ยังมีเวลาที่ท่านจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ

☞ 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน พร้อมทำกิจกรรม ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ สนุกสนานกับกิจกรรมตามที่ท่านได้นำมา ไฟฟ้าจะปิด ในเวลา

☞ 24.00 น. เตรียมตัวเข้านอน พบกันใหม่ในวันรุ่งขึ้น

☞ วันที่ สามกุศลเมืองไทย-พระธาตุ.สวนลุงดำ

☞ 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ขึ้นชมกับบรรยากาศยามเช้า กับหมอกจาง ๆ และก้อนเมฆเล็กจับตัวกันอยู่บนยอดเขาน้ำที่ฟ้า พร้อมรับประทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารของแพ น้ำชา กาแฟ ขนมทางแพมีบริการให้

ตลอด 24 ชม. อาหารเช้าจะเป็นข้าวต้มเครื่อง หรือข้าวต้มปลา

☞ 08.30 น. เก็บสัมภาระส่วนตัวออกจากห้องพัก เช็กความพร้อมเรียบร้อย ลงเรือพร้อมกัน มุ่งหน้าสู่ใจกลางของเขื่อนรัชประชา จุดมุ่งหมายคือ กุศลเมืองไทย ตื่นตา ตื่นใจ กับบรรยากาศเหมือนในในความฝัน กับภูเขาหินทั้ง 5 ที่โผล่มาเหนือน้ำ ดั่งฝ่ามือของพระยูไล ในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ของจีนเลยทีเดียว นอกจากนั้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ อย่างมากมายได้อีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร ก็มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือของเขื่อนรัชประชา ด้วยความอาลัย กับความประทับใจมิรู้ลืม.....

☞ 13.00 น นำท่านไปไหว้พระธาตุขยา-สุราษฎร์ธานี

☞ 15.00 น นำท่านเข้าชมสวน-และสวนระดับโลกที่สวนลุงดำ

☞ 16.00 น นำท่านเดินทางกลับ ถ้ามีเวลาพออาจแวะวัดห้วยมงคล จ.เพชรบุรี

☞ อัตราค่าบริการท่านละ 2000 บาททุกที่นั่ง
ราคานี้รวมทุกอย่าง เรือรับส่ง-ชมถ้ำปะการัง-ค่าธรรมเนียมอุทยาน.อาหาร 4 มื้อ ไกด์ส่วนตัว.ค่าห้องพักในแพกลางน้ำ

☞ สนใจติดต่อสอบถาม-และสำรองที่นั่งได้ที่-
☎ - 081-4470594 หรือ

✂ ติดต่อได้ตามหัวหน้าสายแต่ละสาย
วันบุษย์-วังใจ-เมื่อท่านตัดสินใจไปกับเรา
อีเมล aimboon2011@hotmail.com-